

# Phát biểu chào mừng Hội thảo báo Đảng các tỉnh, thành phố khu vực phía Bắc (mở rộng) năm 2019 của đồng chí Nguyễn Hồng Diên, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh

Kính thưa các vị đại biểu khách quý;

Thưa toàn thể các đồng chí! Hôm nay, tôi và các đồng chí lãnh đạo tỉnh rất vui mừng đến dự Hội thảo báo Đảng các tỉnh, thành phố khu vực phía Bắc (mở rộng) lần thứ 27, năm 2019 được tổ chức tại Thái Bình.

Lời đầu tiên, thay mặt lãnh đạo tỉnh, tôi xin gửi lời chào mừng tới các đồng chí lãnh đạo Hội Nhà báo Việt Nam; lãnh đạo, phóng viên, biên tập viên các cơ quan báo chí cùng toàn thể các đồng chí lời chào mừng nồng nhiệt, lời chúc sức khỏe và hạnh phúc.

Thưa các vị đại biểu khách quý; thưa toàn thể các đồng chí!

Thái Bình là tỉnh có đặc điểm tự nhiên khá đặc biệt: ba mặt giáp sông, một mặt giáp biển; là vùng đất được hình thành chủ yếu do sự bồi tụ phù sa của biển và các con sông, vì thế, dân cư đông đúc, đất đai phì nhiêu, địa hình bằng phẳng. Là địa phương có bề dày truyền thống văn hóa, văn hiến, yêu nước và cách mạng; nhân dân dũng cảm, kiên cường trong chiến đấu chống giặc ngoại xâm và cần cù, sáng tạo trong lao động sản xuất, đã đóng góp phần lớn nên những trang sử vẻ vang trong các giai đoạn cách mạng của Đảng và dân tộc.

Phát huy truyền thống cao đẹp ấy, những năm qua, Đảng bộ, chính quyền và các tầng lớp nhân dân Thái Bình đã nỗ lực phấn đấu, đạt được những thành tựu quan trọng trên các lĩnh vực, nổi bật là: kinh tế liên tục tăng trưởng ở mức 2 con số (9 tháng đầu năm 2019, GRDP tăng 10,22%, giá trị sản xuất tăng 13,63% so với cùng kỳ năm trước), là một trong số ít tỉnh, thành phố có tốc độ tăng trưởng cao nhất vùng đồng



bằng sông Hồng. Quy mô nền kinh tế tăng nhanh, năm 2019 ước cao gấp gần 2 lần so với năm cuối nhiệm kỳ trước. Cơ cấu kinh tế chuyển dịch tích cực, đúng hướng. Đến nay, Thái Bình đã cơ bản hoàn thành và hoàn thành vượt mức hầu hết các mục tiêu, định hướng lớn của Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2015 - 2020, trong đó có một số mục tiêu được đặt ra từ nhiều nhiệm kỳ trước mà nay mới thực hiện được (như việc hình thành Khu kinh tế Thái Bình với quy mô gần 31.000ha, Khu công nghiệp chuyên phục vụ công nghiệp, diện tích gần 200ha; xây dựng tuyến đường bộ ven biển kết nối Thái Bình với Hải Phòng, Quảng Ninh và các tỉnh, thành phố khu vực duyên hải Bắc Bộ; Bệnh viện Đa khoa Quốc tế 1.000 giường; thu hút đầu tư hệ thống cấp nước sạch phục vụ sinh hoạt và đời sống cho toàn bộ người dân khu vực nông thôn...), tạo động lực mới,

thúc đẩy sự phát triển toàn diện, bền vững của tỉnh. Thu hút đầu tư, phát triển doanh nghiệp đạt kết quả ngoạn mục, tăng trên 61% về lượng và gấp 2 lần về vốn đầu tư so với giai đoạn trước. Thu ngân sách trên địa bàn luôn vượt xa kế hoạch được giao, gấp hơn 2 lần năm cuối nhiệm kỳ trước. Xây dựng nông thôn mới đạt kết quả tích cực với 263/263 xã (bằng 100% số xã) đã được công nhận đạt chuẩn và 7/7 huyện cơ bản hoàn thành các tiêu chí quốc gia; 100% cư dân khu vực nông thôn được cung cấp, sử dụng nước sạch phục vụ sinh hoạt và đời sống. Công tác cải cách hành chính được tăng cường với 100% thủ tục được thực hiện tại trung tâm hành chính công 2 cấp (tỉnh, huyện) và đang triển khai thực hiện theo phương châm "5 tại chỗ" (gồm: tiếp nhận, thẩm định, phê duyệt, đóng dấu và trả kết quả tại chỗ); đồng thời, đã rà soát, chuẩn hóa

bộ thủ tục hành chính và cắt giảm 50% thời gian giải quyết các thủ tục so với quy định hiện hành của Nhà nước, tạo thuận lợi, giảm đáng kể chi phí vật chất cho doanh nghiệp và người dân. Lĩnh vực văn hóa - xã hội có nhiều tiến bộ, an sinh xã hội được bảo đảm; các chế độ, chính sách đối với người và gia đình có công với cách mạng, các đối tượng bảo trợ xã hội và hộ nghèo được thực hiện đầy đủ, kịp thời; tỷ lệ hộ nghèo (theo chuẩn đa chiều) giảm còn 3,35% (gần bằng một nửa mức bình quân chung của cả nước). Đời sống vật chất và tinh thần của người dân tiếp tục được cải thiện, nâng cao. Công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị được chú trọng. Chất lượng, hiệu lực, hiệu quả hoạt động của chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể nhân dân được nâng lên. An ninh chính trị được giữ vững, trật tự an ninh xã hội trên địa bàn toàn tỉnh được bảo đảm.

Đạt được những kết quả nêu trên, ngoài sự quan tâm, giúp đỡ kịp thời, hiệu quả của Trung ương; sự nỗ lực vượt bậc của cả hệ thống chính trị và nhân dân trong tỉnh còn có sự chung sức, đồng hành của các cơ quan thông tấn, báo chí trong cả nước nói chung, Báo Thái Bình - cơ quan ngôn luận của Đảng bộ tỉnh, tiếng nói của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Thái Bình nói riêng.

Những năm qua, phát huy vai trò là "cầu nối" giữa cấp ủy, chính quyền với nhân dân, Báo Thái Bình đã làm tốt công tác thông tin, tuyên truyền, phổ biến các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, các quy định, chỉ đạo của tỉnh đến cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân toàn tỉnh. Các tin, bài đăng tải trên Báo đã đi sâu vào thực tiễn cuộc sống, phát hiện, cổ vũ kịp thời gương người tốt, việc tốt trong các lĩnh vực; chú trọng nghiên cứu và tổng kết thực tiễn, phổ biến các mô hình, kinh nghiệm hay, các tấm gương tiên tiến có sức lan tỏa mạnh mẽ trong Đảng và trong xã hội; đồng thời, phản ánh trung thực những hạn chế, yếu kém cũng như những vấn đề phức tạp nảy sinh trong quá trình thực hiện các chủ trương của cấp ủy, tổ chức đảng và sự chỉ đạo, điều hành của chính quyền các cấp; tích cực đấu tranh, phê phán những quan điểm, tư tưởng lệch lạc, luận điệu sai trái của các thế lực thù địch và phòng, chống quan liêu, tham nhũng, lãng phí, tệ nạn xã hội. Đặc biệt, nhiều năm qua, Báo Thái Bình đã duy trì và thực hiện tốt chuyên trang "Đưa nghị quyết của Đảng vào cuộc sống" - là diễn đàn để nhân dân phản ánh tâm tư, nguyện vọng đến cấp ủy, chính quyền các cấp, giúp các cấp, các ngành, các địa phương và sức cuộc, giải

quyết dứt điểm những vấn đề còn tồn tại, gây bức xúc trong nhân dân, góp phần xây dựng Đảng và hệ thống chính trị vững mạnh.

Thưa các vị đại biểu khách quý; thưa toàn thể các đồng chí!

Đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025 tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng sẽ được tiến hành từ đầu năm tới, là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng trong toàn Đảng, toàn dân, toàn quân. Cùng với cả hệ thống chính trị, các cơ quan thông tấn, báo chí nói chung, báo Đảng địa phương nói riêng sẽ là lực lượng nòng cốt, tiên phong trong công tác tuyên truyền, vận động để cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân nhận thức sâu sắc về ý nghĩa, tầm quan trọng của đại hội cũng như những quan điểm, chủ trương, định hướng lớn trong văn kiện đại hội đảng bộ các cấp và Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, từ đó tạo sự thống nhất về chính trị, tư tưởng và hành động trong Đảng, sự đồng thuận trong xã hội để tổ chức thành công đại hội và đưa nghị quyết đại hội vào cuộc sống. Đồng thời, tiếp tục cổ vũ, động viên toàn Đảng, toàn dân, toàn quân phát huy cao độ tinh thần yêu nước, ý chí tự lực, tự cường, đồng sức, đồng lòng, thi đua thực hiện thắng lợi toàn diện nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2015 - 2020 và Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng đã đề ra; tích cực đấu tranh phản bác những luận điệu sai trái, xuyên tạc, chống phá Đảng, Nhà nước và chế độ ta, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, góp phần quan trọng định hướng dư luận xã hội, ổn định tư tưởng, củng cố niềm tin của cán bộ, đảng viên và tầng lớp nhân dân đối với sự lãnh đạo của Đảng, Nhà nước và sự chỉ đạo, điều hành của cấp ủy, chính quyền các địa phương.

Với ý nghĩa đó, Hội thảo báo Đảng các tỉnh, thành phố khu vực phía Bắc (mở rộng) lần thứ 27, năm 2019 sẽ là diễn đàn quan trọng, có tính thời sự và thực tiễn sâu sắc; là cơ hội để các báo Đảng địa phương chia sẻ những kinh nghiệm hay, cách làm tốt trong công tác tuyên truyền về xây dựng Đảng nói chung, tuyên truyền phục vụ đại hội đảng bộ các cấp nói riêng; đồng thời, trao đổi, thảo luận về những khó khăn, vướng mắc và đề xuất các giải pháp, ý tưởng mới nhằm nâng cao hơn nữa chất lượng công tác tuyên truyền, đặc biệt là cách xử lý hiệu quả các tình huống trong tuyên truyền cả trước, trong và sau đại hội đảng bộ các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, góp phần vào thành công của Đại hội.

Nhân dịp này, thay mặt Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh Thái Bình, tôi xin bày tỏ lòng biết ơn chân thành đối với Đảng, Nhà nước và các ban, bộ, ngành, đoàn thể trung ương, các cơ quan thông tấn, báo chí trong cả nước, đặc biệt là Báo Nhân Dân, Tạp chí Xây dựng Đảng, Hội Nhà báo Việt Nam, báo Đảng các tỉnh, thành phố trong khu vực và cá nhân các đồng chí lãnh đạo đã luôn đồng hành, cổ vũ, động viên, giúp đỡ Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Thái Bình trong sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội và xây dựng Đảng nói chung, công tác thông tin, tuyên truyền nói riêng. Sự quan tâm, giúp đỡ nhiều hơn nữa của các đồng chí để tỉnh Thái Bình, Báo Thái Bình có bước phát triển nhanh, mạnh và bền vững hơn trong những năm tới.

Một lần nữa, xin kính chúc các vị đại biểu khách quý cùng toàn thể các đồng chí sức khỏe, hạnh phúc và thành công!  
*Xin trân trọng cảm ơn!*

Từ đầu nhiệm kỳ đến nay, cấp ủy các cấp trong tỉnh đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát (KTGS), từ đó góp phần xây dựng tổ chức đảng trong sạch, vững mạnh, lãnh đạo thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị.

Đồng chí Vũ Hồng Hà, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra (UBKT) Huyện ủy Quỳnh Phụ cho biết: Để bảo đảm chất lượng, hiệu quả công tác KTGS, Ban Thường vụ Huyện ủy Quỳnh Phụ đã cụ thể hóa các nhiệm vụ KTGS bằng việc xây dựng, ban hành và thực hiện nghiêm quy chế làm việc của cấp ủy, quy chế làm việc của UBKT Huyện ủy, quy chế phối hợp giữa UBKT Huyện ủy và các ban của Huyện ủy, các ban, ngành liên quan; xây dựng và thực hiện đề án nâng cao chất lượng công tác KTGS của cấp ủy, tổ chức đảng và UBKT hai cấp giai đoạn 2018 - 2020. Ngoài ra, việc xây dựng chương trình KTGS toàn khóa, hàng năm được thực hiện có trọng tâm, trọng điểm, sát với nhiệm vụ chính trị của địa phương, cơ quan, đơn vị. Nội dung KTGS tập trung vào việc thực hiện nghị quyết đại hội đảng các cấp; các nghị quyết của Trung ương về xây dựng, chỉnh đốn Đảng; việc đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; việc thực hiện quy chế làm việc, chức trách nhiệm vụ được giao; công tác cán bộ; phòng, chống tham nhũng... Hàng năm, các cấp ủy đảng và UBKT đều cơ bản hoàn thành chương trình KTGS đã đề ra; các cuộc KTGS bảo đảm đúng đối tượng, quy trình, phương pháp; qua KTGS đã chỉ rõ ưu điểm, khuyết điểm và nguyên nhân; kịp thời chỉ đạo khắc phục tồn tại, khuyết điểm, xử lý kỷ luật đảng đối với tổ chức đảng, đảng viên vi phạm. Từ đó

## Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát



Công ty TNHH May Hiếu Lập (xã Bình Định, huyện Kiến Xương) tạo việc làm cho nhiều lao động địa phương.

giúp cấp ủy, tổ chức đảng được KTGS xây dựng các giải pháp hữu hiệu để lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành, tổ chức thực hiện tốt hơn các nhiệm vụ. Cũng giống như Quỳnh Phụ, từ đầu nhiệm kỳ đến nay, cấp ủy, UBKT các cấp trên địa bàn tỉnh đều xây dựng và triển khai thực hiện toàn diện chương trình KTGS toàn khóa và hàng năm, bảo đảm về số lượng, chất lượng, nội dung, hiệu lực, hiệu quả; trong đó, coi trọng kiểm tra việc thực hiện nghị quyết đại hội đảng các cấp, Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, khóa XII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng gắn với đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong

cách Hồ Chí Minh; đồng thời, tiến hành KTGS những lĩnh vực nhạy cảm, dễ phát sinh vi phạm, dư luận xã hội quan tâm. Nhằm nâng cao chất lượng, hiệu lực, hiệu quả công tác KTGS, trong nhiệm kỳ, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã ban hành quy định về kiểm tra, giám sát việc kê khai tài sản của cán bộ thuộc diện UBKT theo dõi quản lý; Quy định giám sát đảng viên là cán bộ diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý; Quy chế phối hợp giữa UBKT Tỉnh ủy với các ban xây dựng Đảng của Tỉnh ủy, các cơ quan khối nội chính; Quy định về giải quyết tố cáo đối với đảng viên là cán bộ diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý;

các quy định về công tác KTGS của các loại hình tổ chức cơ sở đảng; ban hành, bổ sung, sửa đổi quy chế làm việc của UBKT trong nhiệm kỳ. Ngoài ra, Ban Thường vụ Tỉnh ủy còn chỉ đạo thực hiện đổi mới quy trình KTGS theo hướng gọn hơn, tạo điều kiện thuận lợi cho địa phương, đơn vị được KTGS vừa bảo đảm nội dung, chương trình kế hoạch KTGS đã xây dựng vừa hoàn thành tốt các nhiệm vụ chính trị để ra. Từ đầu nhiệm kỳ đến hết tháng 9/2019, cấp ủy các cấp trong tỉnh đã xây dựng, thực hiện 3.884 cuộc kiểm tra, đối với 7.884 lượt tổ chức đảng, 19.016 lượt đảng viên; 2.408 cuộc giám sát đối với 7.532 lượt

tổ chức đảng, 9.310 lượt đảng viên. Hầu hết đảng ủy các xã, phường, thị trấn đã xây dựng, triển khai thực hiện nghiêm túc các cuộc kiểm tra theo Quyết định số 1391, Quyết định số 1392, ngày 8/5/2013 (nay là Quy định số 20, Quy định số 21, ngày 8/4/2019) của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về 4 nội dung: thu, chi tài chính ngân sách; quản lý, sử dụng đất đai; đầu tư xây dựng cơ bản, quản lý đô thị, vệ sinh môi trường; chế độ, chính sách xã hội và thực hiện công khai kết luận kiểm tra trong hội nghị đảng bộ. UBKT các cấp cũng với việc tham mưu cấp ủy thực hiện nhiệm vụ KTGS đã xây dựng, thực hiện 3.999 cuộc kiểm tra, đối với 13.769 lượt tổ chức đảng; giám sát chuyên đề 1.709 cuộc đối với 4.074 lượt tổ chức đảng, 3.113 lượt đảng viên; kiểm tra dấu hiệu vi phạm đối với 218 tổ chức đảng, 403 đảng viên. Xem xét, giải quyết tố cáo đối với 7 tổ chức đảng và 163 đảng viên; giải quyết khiếu nại kỷ luật đảng đối với 8 đảng viên; đồng thời, đôn đốc thực hiện nghiêm kết luận sau các cuộc KTGS và việc chấp hành kỷ luật của Đảng. Cũng trong nhiệm kỳ, việc thi hành kỷ luật đảng được tiến hành kịp thời, nghiêm túc, các tổ chức đảng có thẩm quyền đã thi hành kỷ luật đối với 17 tổ chức đảng (chiếm 12, cảnh cáo 5) và 1.440 đảng viên (chiếm 12, cảnh cáo 277, cách chức 67, khai trừ 105).

Công tác KTGS từ đầu nhiệm kỳ đến nay đã làm rõ và xử lý kịp thời, nghiêm minh tổ chức đảng, cán bộ, đảng viên vi phạm, góp phần cảnh báo, răn đe, phòng ngừa vi phạm trong tổ chức đảng, trong cán bộ, đảng viên; đồng thời, giữ vững nguyên tắc, kỷ luật, kỷ cương của Đảng, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng.

### Việt Nam giành giải nhất cuộc thi khám phá khoa học số ASEAN 2019

Hai sinh viên đội AWM trình bày dự án tại vòng chung kết khu vực.

(chinhphu.vn) Với dự án nâng cao năng lực cho những nhóm dân tộc thiểu số, hai sinh viên đến từ Đại học RMIT Việt Nam đã giành giải nhất cuộc thi khám phá khoa học số ASEAN 2019.

Theo Cổng thông tin ASEAN Việt Nam, Ban tổ chức cuộc thi khám phá khoa học số ASEAN 2019 vừa công bố kết quả chung kết với giải nhất thuộc về đội AWM đến từ Đại học RMIT Việt Nam.

Đội AWM gồm hai sinh viên Vũ Hoàng Trung và Vũ Mạnh Hà tham gia thi dự án nâng cao năng lực cho những nhóm dân tộc thiểu số và coi đó như một động lực phát triển kinh tế tiềm năng tại các quốc gia ASEAN. Bài trình bày đã chỉ ra rằng giáo dục và đẩy mạnh giáo dục bằng công nghệ sẽ là phương thức hỗ trợ hợp lý để cải thiện kinh tế cho các nhóm thiểu số.

"Với hy vọng hỗ trợ các nhóm thiểu số phát huy hết tiềm năng của mình, chúng tôi đưa ra phân tích theo góc nhìn hoàn toàn mới nhằm kêu gọi các quốc gia hãy hỗ trợ những nhóm này phát triển" - sinh viên Vũ Hoàng Trung cho biết.

Giải nhì thuộc về đội Revolution đến từ Đại học Công nghệ Nanyang, Singapore. Giải ba thuộc về đội NT đến từ Đại học Thammasat, Thái Lan. Đội NT gồm hai thành viên, trong đó có một du học sinh người Việt Nam là em Ngô Lê Bảo Trân và sinh viên Noppawan Rakthinkumner.

Cuộc thi ASEAN 2019 đã thu hút trên 1.300 thí sinh tham gia các vòng chung kết quốc gia được tổ chức tại 10 quốc gia thành viên ASEAN, tăng 70% so với cùng kỳ năm ngoái. Các đội vô địch quốc gia đã giành quyền tham dự vòng thi chung kết khu vực được tổ chức tại Bangkok, Thái Lan.

Các dự án tham gia cuộc thi dựa trên khả năng phát triển, phân tích dữ liệu và trình bày các giải pháp thực tế 6 mục tiêu phát triển bền vững của Liên hợp quốc, bao gồm chăm sóc y tế và phúc lợi tốt; giáo dục chất lượng; bình đẳng giới; bảo đảm việc làm và tăng trưởng kinh tế; công nghiệp, sáng tạo và cơ sở hạ tầng; các cộng đồng và đô thị phát triển bền vững.

ĐÀO QUÝEN